
 
รายงานการประชุม 

สภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา สมัยสามัญ สมัยแรก  ครั้งที่ ๒ 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

เมื่อวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุมริมบึง เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  

******************** 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอ าพล  นาสมฝัน ประธานสภาเทศบาลต าบลฯ อ าพล  นาสมฝัน  
2 นายฉลอง  ทัพธานี รองประธานสภาเทศบาลฯ ฉลอง  ทัพธานี  
3 นายนันทา  วิเชียรชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 นันทา  วิเชียรชัย  
4 นายทวีคิด  อุปกา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ทวีคิด  อุปกา  
5 นายธนเดช มาศงามเมือง สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ธนเดช มาศงามเมือง  
6 นางอภิวัน  แก้วลี สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 อภิวัน  แก้วลี  
7 นายค าเบ้า  วิชาชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 1 ค าเบ้า  วิชาชัย  
8 นายคณิต  วิชาชัย สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 คณิต  วิชาชัย  
9 นายสมบูรณ์  ศรเสนา สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 สมบูรณ์  ศรเสนา  

10 นายอุดม  นาสมยนต์ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 อุดม  นาสมยนต์  
11 นายเสถียร  นาสุนทร สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต 2 เสถียร  นาสุนทร  
12 นายรณรงค์  นิตยารจน์ เลขานุการสภาเทศบาลฯ รณรงค์  นิตยารจน์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ 

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ นายปรีชา  ศรีจินดา นายกเทศมนตรี ปรีชา  ศรีจินดา  
๒ นายสากล  ศรเสนา รองนายกเทศมนตรี สากล  ศรเสนา  
๓ นายสมภีร์  เขตมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมภีร์  เขตมนตรี  
๔ นายสุวรรณ์  นาสวาส ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สุวรรณ์  นาสวาส  
๕ นายอานัฐ  ศรเสนา เลขานุการนายกเทศมนตรี อานัฐ  ศรเสนา  
๖ นายส ารวย  นาทันรีบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส ารวย  นาทันรีบ   
๗ นส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เลิศภัสสร นาชัยเวศ  
๘ นายสมพงศ์  สีดา  ผู้อ านวยการกองช่าง  สมพงศ์  สีดา   
๙ นายนิเวศน์  เชื้อฉุน นายช่างโยธา นิเวศน์  เชื้อฉุน   

๑๐ นางละอองดาว วงศ์กาไสย หน.ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ละอองดาว วงศ์กาไสย  
เมื่อได้เวลาประชุม นายรณรงค์  นิตยรจน์ เลขานุการสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ตรวจสอบรายชื่อ

สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้มาประชุม พบว่าครบองค์ประชุม คือผู้มาประชุมทั้งหมด ๑๑  คน  จึงได้ให้สัญญาณ 
 

/นายอ าพล  นาสมฝัน… 
 



-๒- 
 

นายอ าพล  นาสมฝัน ประธานสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา ประธานสภาเทศบาล ได้กล่าวเปิดประชุม และได้
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

เปิดประชุม เวลา  09.30  น. 

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภา  ๑.งานประเพณีบุญคูณลาน  ประจ าปี  ๒๕๖๓  ในระหว่างวันที่  ๑๔ 

ถึง  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  ณ  สนามหน้าที่ว่าการอ าเภอฆ้องชัย  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่ผ่านมาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้
ความร่วมมือ 

  ๒.ขณะนี้เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้ปิดบ่อขยะตามหนังสือสั่งการ
ของอ าเภอฆ้องชัยเรียบร้อยแล้ว และการด าเนินการแก้ไขปัญหาชั่วคราวก็
คือ เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาได้น าขยะที่เก็บในแต่ละวันไปทิ้งท่ีเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ จึงท าให้รอบของการเก็บขยะในแต่ละหมู่บ้านอาจจะนาน จึง
ขอให้ทุกท่านได้ประชาชนในพ้ืนที่ได้รับทราบและเข้าใจเนื่องจากระยะทาง
ในการน าขยะไปทิ้งท่ีเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์นั้น ระยะทางประมาณ  ๖๐  
กิโลเมตร  ท าให้  การทิ้งขยะในหนึ่งวันได้เพียงเที่ยวเดียว  จึงท าให้รอบใน
การเก็บขยะของแต่ละหมู่บ้านจะอยู่ที่  ๒ อาทิตย์/ครั้ง/หมู่บ้าน 

  
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

การประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยแรก ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์   
๒๕๖๓ 

ที่ประชุม   - ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  รับรองรายงานการประชุม สภาสมัยสามัญ   
  สมัยแรก  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  โดยไม่มีการแก้ไข    

 
ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม  

 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องที่คณะกรรมการสภาที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
 -ไม่มี- 
 
 

/ระเบียบวาระที่ ๕… 
 

 



-๓- 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ การโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  ๖  รายการ 
ประธานสภาฯ คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่   
 จ านวน  ๖  รายการดังนี้ 

 ญัตติที่ ๕.๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
  อาคารต่างๆ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานกองช่าง  งบประมาณ  ๑๘๒,๔๐๐  บาท  รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.๘๖/๒๕๖๒ 
 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
   ญัตติที่ ๕.๒.  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
บริการ   รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการก าจัดมูลฝอย  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐   
บาท 
 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
 ญัตติที่ ๕.๓.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืน  งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่ายอื่น  ประเภทรายจ่ายอื่น  
รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment)  หรือ  EIA  จ านวน  ๒๔๐,๐๐๐  
บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร
ทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน    
  ญัตติที่ ๕.๔.แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการเพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนในการก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ ระดับหมู่บ้าน 
และระดับต าบล  จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท 
 

/โดยโอนงบประมาณมาจาก... 



-๔- 

 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน     

   ญัตติที่  ๕.๕. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  
๒,๕๐๐  ลิตร  จ านวน  ๑  ใบ  ราคา  ๙,๓๐๐  บาท (รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  ๒๕๖๒)   
 โดยโอนงบประมาณมาจาก  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 

   ญัตติที่  ๕.๖. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 
การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  ชนิดอัตโนมัติ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ วัตต์ ระยะดูดน้ าไม่น้อยกว่า ๘  เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  
แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า ๒๒๐  โวลท์ จ านวน  ๑  เครื่อง งบประมาณ 
๗,๙๙๐  บาท  
 โดยโอนงบประมาณมาจาก  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 

ประธานสภาฯ -ก่อนที่คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงต่อที่ประชุมขอ 
สอบถามว่าการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่  จ านวน  ๖  
รายการ  นี้ มีโครงการก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่ 

นายส ารวย  นาทันรีบ -โครงการที่คณะผู้บริหารขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ 
จ านวน  ๖  รายการนี้  มีก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕) ครบถ้วนทุกรายการ  ซึ่งแผนพัฒนาท้องถิ่นได้มีการทบทวนเป็น
ประจ าทุกปี และมีการประกาศใช้เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
นายกเทศมนตรี -การเสนอขออนุมัติงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่จ านวน  ๖  รายการนี้ 

สืบเนื่องจากตามท่ีได้แจ้งในเบื้องต้นถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ท้ิงขยะในการ
ประชุมสภา สมัยสามัญสมัยแรก  ครั้งที่ ๑  เมื่อวันที่  ๕  กุมภาพันธ์  
๒๕๖๓  นั้น  จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการด าเนินการแก้ไขปัญหาอื่นภายใน
เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาดังนี้ 

/ญัตติที่ ๕.๑. ...  



-๕- 
 

ญัตติที่ ๕.๑.  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานก่อสร้างโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  งบลงทุน  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท 
  อาคารต่างๆ  รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาโครงการปรับปรุงต่อเติม
อาคารส านักงานกองช่าง  งบประมาณ  ๑๘๒,๔๐๐  บาท  รายละเอียด
ปรากฏตามแบบแปลนเลขที่ ทต.ฆช.๘๖/๒๕๖๒ 
 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน  
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเรื่องห้อง
ท างานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมช ารุดเสียหายตั้งแต่ปี ๒๕๖๒  ซ่ึง
ขณะนี้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้องย้ายไปอยู่ท่ีห้องกองช่างซึ่งห้อง
กองช่างก็แคบอยู่แล้ว จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการปรับปรงห้องให้กอง
สาธารณสุขเพ่ือให้การบริหารจัดการภายในกองราชการมีความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและสามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ให้บริการประชาชนผู้มารับ
บริการได้ 

นส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมในส่วนของห้องท างานของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งขณะนี้ประสบปัญหามากเนื่องจากห้องกองช่างค่อนข้างแคบมากประกอบ
กับเอกสารทางราชการในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุขก็เยอะมากท า
ให้ไม่สะดวกเวลาประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
ด้านงานช่างหรืองานด้านสาธารณสุขจึงได้เสนอขออนุมัติต่อสภาเทศบาล
ต าบลฆ้องชัยพัฒนาโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่ดังกล่าวข้างต้น  

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี -ญัตติที่ ๕.๒.  แผนงานเคหะและชุมชน งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล   

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าบริการก าจัดมูลฝอย  จ านวน  ๓๐๐,๐๐๐   บาท 
 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 

/  สืบเนื่องจาก… 



-๖- 

  
สืบเนื่องจากตามท่ีได้แจ้งในเบื้องต้นถึงการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ท้ิงขยะซึ่ง
ขณะนี้ทางอ าเภอฆ้องชัย แจ้งให้เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาด าเนินการ
แก้ไขปัญหา  ซึ่งเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาก็ด าเนินการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
หน้าก่อนก็คือน าขยะไปทิ้งท่ีทิ้งขยะของเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ โดยต้อง
ช าระค่าบริการก าจัดมูลฝอยตันละ ๔๐๐  บาท ตามประกาศเทศบาลเมือง
กาฬสินธุ์ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การให้บริการก าจัดมูลฝอยของเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ ที่แจกให้ทุกท่าน จึงมีความจ าเป็นต้องตั้งงบประมาณในส่วน
นี้รองรับการแก้ไขปัญหาในระยะยาวคือการก่อสร้างเตาเผาขยะ 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๕.๓.แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงาน 

สาธารณสุขอ่ืน  งบรายจ่ายอ่ืน  หมวดรายจ่ายอื่น  ประเภทรายจ่ายอื่น  
รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environment Impact Assessment)  หรือ  EIA  จ านวน  ๒๔๐,๐๐๐  
บาท 

  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป  งบ 
 บุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือนพนักงาน    

 เหตุผลและความจ าเป็นในการขออนุมัติงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ รายการโครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านด้าน
สิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment)  หรือ  EIA  นี้
เนื่องจากเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนาเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะ
ในระยะยาวนั้นมีความจ าเป็นต้องก่อสร้าง 
เตาเผาขยะ  ดังนั้นตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องนั้น  ต้องมีการ
ประชาคมรับฟังความคิดเห็น และมีการศึกษาผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
ก่อนการก่อสร้าง เพื่อมิให้การด าเนินการไปกระทบต่อประชาชนในพื้นท่ี
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 
 

/นส.เลิศภัสสร… 
 

 



-๗- 
 

นส.เลิศภัสสร นาชัยเวศ -ขอชี้แจงเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 
58 บัญญัติว่า “การด าเนินการใดของรัฐหรือที่รัฐจะอนุญาตให้ผู้ใด
ด าเนินการ ถ้าการนั้นอาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิต หรือส่วนได้เสียส าคัญอ่ืนใดของ
ประชาชนหรือชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง รัฐต้องด าเนินการให้มี
การศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ
ประชาชนหรือชุมชน และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย
และประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้องก่อน เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
ด าเนินการหรืออนุญาตตามท่ีกฎหมายบัญญัติ”ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการ ศึกษาและการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจึงเป็นประเด็นส าคัญที่ กฎหมายก าหนดไว้เพ่ือ
เป็นกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
คุ้มครองสิทธิของชุมชน  

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๕.๔.แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข  งบ 

ด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องเก่ียวกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินโครงการจัดเวทีประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนใน
การก่อสร้างโรงคัดแยกขยะและเตาเผาขยะ ระดับหมู่บ้าน และระดับต าบล  
จ านวน  ๔๐,๐๐๐  บาท  
 โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหาร
ทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภทเงินเดือน
พนักงาน     
 เหตุผลความจ าเป็นก็ตามที่ได้น าเรียนต่อท่ีประชุมในญัตติ ที่ ๕.๓ 
เพราะว่าขณะนี้ปัญหาเรื่องที่ทิ้งขยะเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยด่วน 
 
 

/ประธานสภาฯ… 

 
 



-๘- 
 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่  ๕.๕. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังน้ าแบบไฟเบอร์กลาส  ขนาดความจุ  
๒,๕๐๐  ลิตร  จ านวน  ๑  ใบ  ราคา  ๙,๓๐๐  บาท (รายละเอียดปรากฏ
ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงบประมาณ ธันวาคม  ๒๕๖๒)   
 โดยโอนงบประมาณมาจาก  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 
 เนื่องจากได้รับแจ้งจากครูผู้ดูแลเด็ก ว่าได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ า
ใช้ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค ซึ่งในแต่ละวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี
ความจ าเป็นต้องใช้น้ าจ านวนมาก แต่ถ้าเข้าหน้าแล้งจะเริ่มมีปัญหาน้ าไม่
พอใช้ท าให้ได้รับความเดือดร้อน และส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการ
สอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่  ๕.๖. แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ 

การศึกษา  งบลงทุน  หมวดค่าครุภัณฑ์  ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร  
รายการเพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ า  ชนิดอัตโนมัติ  ขนาดไม่น้อยกว่า 
๓๐๐ วัตต์ ระยะดูดน้ าไม่น้อยกว่า ๘  เมตร ระยะส่งไม่น้อยกว่า  ๒๐  เมตร  
แรงดันไฟฟ้าไม่ต่ ากว่า ๒๒๐  โวลท์ จ านวน  ๑  เครื่อง  
 

/โดยโอนงบประมาณมาจาก... 

 
 



-๙- 
 

 โดยโอนงบประมาณมาจาก  แผนงานการศึกษา  งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน 
 เหตุผลความจ าเป็นก็ตามที่น าเรียนต่อที่ประชุมในญัตติ ๕.๕. ซึ่งเมื่อ
เราจัดซื้อถังส ารองน้ าแล้วก็ต้องมีเครื่องปั๊มน้ าถึงจะสามารถใช้งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่
ตามท่ีเสนอ   จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ การโอนงบประมาณไปตั้งเพิ่ม   จ านวน  ๔  รายการ 
ประธานสภาฯ  ญัตติที่ ๖.๑.  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                  
 งบด าเนินงาน  หมวดค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐   
 บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   

    ญัตติที่ ๖.๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                  
 งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   
 รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ส.ท.ท.ค่าลงทะเบียนในการ 
 ฝึกอบรมสัมมนาอ่ืนๆ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   

  ญัตติที่ ๖.๓. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                  
 งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท ค่าน้ าประปา ค่าน้ า 
 บาดาล  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   

/ญัตติที่ ๖.๔…. 



-๑๐- 
 
  ญัตติที่ ๖.๔. แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป                  

งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดรายจ่ายอื่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร  จ านวน  
๒๐,๐๐๐  บาท 

  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
 -ขอให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องได้ชี้แจง 

นายกเทศมนตรี -ญัตติที่ ๖.๑.  ขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานบริหารงาน 
 ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม   
 จ านวน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
 งบประมาณขออนุมัติตั้งจ่ายเพ่ิมนี้เป็นงบในส่วนของส านัก
ปลัดเทศบาล ซึ่งได้รับแจ้งจากส านักปลัดว่ามีการซ่อมแซมรถยนต์และ
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบเป็นจ านวนมากท าให้งบประมาณในส่วนนี้
ตอนนี้เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งพันบาท  ซึ่งส านักปลัดต้องรับผิดชอบในส่วน
ครุภัณฑ์ต่างๆ ค่อนข้างเยอะประกอบกับมีการวางแผนว่าจะมีการซ่อมแซม
รถบบรทุกน้ าและครุภัณฑ์อีกหลายรายการท าให้งบประมาณไม่เพียงพอจึง
ต้องขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิม  จ านวน ๑๐๐,๐๐๐  บาท 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมตามท่ีเสนอ   
จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๖.๒.การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานบริหารงาน 
 ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท รายจ่าย 
 เพ่ือให้ได้มาซึ่งบริการ   รายการค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ส.ท.ท. 
 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาอ่ืนๆ  จ านวน  ๕๐,๐๐๐  บาท 
 

/โดยโอนงบประมาณมาจาก… 



-๑๑- 
 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
 ความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมในรายการนี้เนื่องจาก
งบประมาณไม่เพียงพอเพราะงบประมาณในแผนงานนี้ใช้ส าหรับพนักงาน
เทศบาล  พนักงานจ้างสังกัดส านักปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิก
สภาฯ ด้วย ท าให้มีการใช้งบประมาณในส่วนนี้ไปค่อนข้างมากเนื่องจากมี
การแจ้งและสั่งการจากกรมฯและจังหวัดให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ  

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมตามท่ีเสนอ   
จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๖.๓.การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงานบริหารงาน 
 ทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าสาธารณูปโภค  ประเภท  
 ค่าน้ าประปา ค่าน้ าบาดาล  จ านวน  ๑๕,๐๐๐  บาท 
  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              

งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   

  ในการขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมในรายการนี้เป็นการใช้ 
 จ่ายในส่วนค่าสาธารณูปโภคก็คือค่าน้ าประปาซึ่งคาดการณ์ไว้ว่าทั้งปีน่าจะ 
 ขาดงบประมาณอยู่  ๑๕,๐๐๐  บาท จึงเป็นการวางแผนและเตรียมความ 
 พร้อมไว้ส าหรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ 
ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมตามท่ีเสนอ   
จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
 

/นายกเทศมนตร…ี 

 



-๑๒- 
 
นายกเทศมนตรี ญัตติที่ ๖.๔. การขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพิ่ม แผนงาน 
 บริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป   งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย   

ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวด
รายจ่ายอื่นๆ  รายการค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร
และนอกราชอาณาจักร  จ านวน  ๒๐,๐๐๐  บาท 

  โดยโอนงบประมาณมาจากแผนงานบริหารงานทั่วไป              
งานบริหารทั่วไป  งบบุคลากร  หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจ า)  ประเภท
เงินเดือนพนักงาน   
 ความจ าเป็นที่ต้องโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมในรายการนี้ก็
เหมือนกับรายการค่าลงทะเบียน เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอเพราะ
งบประมาณในแผนงานนี้ใช้ส าหรับพนักงานเทศบาล  พนักงานจ้างสังกัด
ส านักปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ด้วย ท าให้มีการใช้
งบประมาณในส่วนนี้ไปค่อนข้างมากเนื่องจากมีการแจ้งและสั่งการจาก   
กรมฯและจังหวัดให้เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ  

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้โอนงบประมาณไปตั้งจ่ายเพ่ิมตามท่ีเสนอ   
จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   

 
ระเบียบวาระท่ี  ๗ การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ถนน 
 เฉลิม พระเกียรติ 
ประธานสภาฯ -การเสนอขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑  
 ถนนเฉลิมพระเกียรติ นี้ขอให้คณะผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ 
 ชี้แจงต่อที่ประชุม 
นางละอองดาว วงศ์กาไสย -การด าเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑  
 ถนนเฉลิมพระเกียรตินี้ เป็นการด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน มาตรา ๒๙ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงค าชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ท าให้
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็น
อ านาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น  

/นายนิเวศน์... 



-๑๓- 
 
นายนิเวศน์  เชื้อฉุน -การด าเนินการแก้ไขแบบแปลนโครงการ ๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

นี้ทุกท่านสามารถดูรายละเอียดตามแบบแปลน เดิม และแบบแปลนใหม่ 
ประกอบกับเอกสารที่เก่ียวข้องที่กระผมได้แจกให้ทุกท่าน ซึ่งเหตุผลและ
ความจ าเป็นที่ต้องมีการแก้ไขแบบแปลนในครั้งนี้  คือ ในรายละเอียดงาน
ตามโครงการนั้น ประกอบด้วย  
 ๑)งานปลูกต้นไม้ประดับถนน 
 ๒)งานเดินสายเมนหลักไฟฟ้า 
 ๓)งานไฟประดับ 
 เมื่อมีการด าเนินโครงการฯตามแบบแปลนในส่วนของงานไฟประดับ 
กรมทางหลวงได้ทักท้วงเรื่องของท่อเหล็กกลมชุปกัลป์วาไนซ์ ซึ่งตามแบบ
แปลนเดิมก าหนดไว้เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒  นิ้ว  และบัวหัวเสาขนาด  
๒  นิ้ว ว่าหากติดตั้งกับไฟส่องสว่างของทางหลวงอาจท าให้เสาไฟส่องสว่าง
ของทางหลวงโน้มเอียง เนื่องจากโคลงไฟประดับที่ติดตั้งมีน้ าหนักมากเกินไป 
อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของทางราชการ รวมถึงประชาชนที่
สัญจรไปมาอาจได้รับอันตรายได้หากเสาไฟส่องสว่างโน้มเอียงหรือล้มลง  
ดังนั้น เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน จึงขออนุมัติแก้ไปเปลี่ยนแปลงแบบแปลนโครงการ 
๑ อ าเภอ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ในงานไฟประดับ จ านวน  ๒  รายการ  
ดังนี้ 
 รายการที่ ๑ ท่อเหล็กกลมชุปกัลป์วาไนซ์ ตามแบบแปลนเดิมก าหนด
ไว้เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๒  นิ้ว แก้ไขเป็น ท่อเหล็กกลมชุปกัลป์วาไนซ์ 
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาด ๑  นิ้ว 
 รายการที่ ๒ บัวหัวเสาขนาด  ๒  นิ้ว ตามแบบแปลนเดิมก าหนดไว้
ขนาด ๒  นิ้ว แก้ไขเป็น บัวหัวเสา ขนาด ๑  นิ้ว  
 จากการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบแปลนตามรายละเอียดข้างต้นท าให้
งบประมาณในการด าเนินโครงการฯ ลดลง จาก  ๓๒๑,๐๐๐  บาท(สาม
แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  เป็น  ๓๑๕,๑๐๐  บาท  (สามแสนหนึ่ง
หมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
 จึงน าเรียนต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามที่เสนอ 

นายกเทศมนตรี เห็นด้วยกับนายช่างโยธา  เนื่องจากหากมีการด าเนินการตามแบบแปลนเดิม 
ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและ
ประชาชนอาจได้รับอันตรายได้หากเสาไฟส่องสว่างดังกล่าวโน้มเอียงจนล้ม
ลง 

/ประธานสภาฯ… 



-๑๔- 
 

ประธานสภาฯ -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม -ร่วมกันอภิปรายกันพอสมควรพร้อมกับมีการลงมติดังนี้ 

๑) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้แก้ไขแบบแปลนตามท่ีเสนอ    
จ านวน  ๑๑ เสียง 

 ๒) ไม่อนุมัติตามที่เสนอ   จ านวน  -  เสียง 
 ๓) งดออกเสียง  จ านวน  -  เสียง   
 
ระเบียบวาระท่ี  ๘ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี  - 
 

เลิกประชุม  เวลา   ๑๓.๔๕  น. 

      


